

Audit Fees

Audit Quality Focus

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

“

ข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า ปัจจุบันมีการแข่งขันระดับสูงในการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่หรือเพื่อรักษาลูกค้ารายเดิม กรณีที่มีการเสนอราคาแข่งขัน ค่าบริการสอบบัญชีส่วนใหญ่มักจะลดลงจากเดิม ซึ่งแรงกดดันเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี

”

ในสถานการณ์เช่นนี้ค่าบริการสอบบัญชีจะกำหนดในระดับที่ถูกค้ำยออมรับได้ หรือบางกรณีถูกกำหนดให้ขึ้นกับผลประกอบการของกิจการ เช่นสภาวเศรษฐกิจตกต่ำกิจการต้องการให้ปรับลดค่าบริการ สิ่งเหล่านี้อาจมีได้สะท้อนถึงความจริงที่ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้เวลามากกว่าเดิม ผลที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้สอบบัญชีจำกัดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้น้อยที่สุด หรือลดจำนวนบุคลากร หรือใช้บุคลากรที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในหลายกรณีผู้สอบบัญชีอาจมีได้พิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริงในการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม

ดังนั้น ค่าบริการที่ลดลงนั้นไม่ควรเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความสนใจและพิจารณาถึงผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในกรณีที่ข้อผิดพลาดที่สำคัญในงบการเงิน และผู้สอบบัญชีควรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้จัดทำบัญชี ผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ และเจ้าของกิจการให้เข้าใจถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานสอบบัญชี จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ ต้นทุนการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

แนวทางในการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ข้อมูลหลักที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาค่าสอบบัญชีรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลธุรกิจทั่วไปของลูกค้า**
หมายถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้า หากมีความซับซ้อน มีปริมาณรายการค้าระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องมาก หรือมีบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวม ความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบด้านสารสนเทศและด้านอื่นๆ หรือเป็นการตรวจสอบกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้ง EQCR ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชี

2. **ข้อมูลทางการเงินและอื่น ๆ** ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินของกิจการปีก่อนและประมาณการปีปัจจุบัน รูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชี และผลการตรวจสอบในปีก่อน เพื่อให้ทราบถึงปริมาณรายการที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลอื่น ได้แก่ ความยุ่งยากและซับซ้อนของมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของเดิมและของใหม่

3. **พิจารณาผลจากการประเมินความเสี่ยง** ในขั้นตอนการตอบรับงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงระบบงานของลูกค้า ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทางบัญชี

4. **ประมาณการชั่วโมงการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยในแต่ละระดับ** เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานสอบบัญชี ตารางเวลาการปฏิบัติงาน และวันที่คาดว่าจะออกรายงานของผู้สอบบัญชี

5. **ความพร้อมของบุคลากร** ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ในกรณีที่มีการใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อย จำเป็นต้องให้มีการควบคุมงานอย่างเหมาะสมโดยผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่า

...กล่าวโดยสรุปการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ควรพิจารณาจากแนวทางข้างต้น หนึ่งการที่ผู้สอบบัญชีกำหนดค่าธรรมเนียมตายตัวที่เป็นขั้นต่ำหรือขั้นสูงไว้ ย่อมไม่สะท้อนถึง การปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างกัน ตามลักษณะของธุรกิจ และไม่สอดคล้องถึงต้นทุนการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี แต่ละรายซึ่งมีความแตกต่างกัน..

5 วิธีคุมกระแสเงินสดทำอย่างไร?

อ้างอิงจาก : INCCquity

ช่วงที่ธนาคารปล่อยเงินกู้ยืมลงและเก็บดอกเบี้ยแพงขึ้นแบบนี้ผู้ประกอบการต้องไม่ชะล่าใจและพยายามคงความคล่องตัวของกระแสเงินสดเอาไว้ได้ และนี่คือ 5 วิธี ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ปรับใช้กับธุรกิจ



» **รายได้ของบริษัทที่มาจากเพียงแหล่งเดียวนั้นไม่ควรเกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด**

การพึ่งแหล่งรายได้ใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปก่อให้เกิดความเสี่ยงมาก ถึงแม้ธุรกิจของเราจะมีฐานลูกค้าที่มั่นคงแค่ไหน หรือแม้แต่มีลูกค้าเป็นองค์กรของภาครัฐ หากเราเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก เราต้องแน่ใจว่ารายได้ของบริษัทที่มาจากเพียงแหล่งเดียวนั้นไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด การแบ่งรายได้ที่ว่าสามารถทำได้หลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เช่น แบ่งตามแผนก ประเภทสินค้า หรือภาคธุรกิจ

» **ตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกไปและจ่ายเงินให้ทันกำหนด**

คอยดูรายการเดินบัญชีธนาคารของบริษัทผ่านอินเตอร์เน็ตเสมอ พยายามเรียกเก็บเงินให้ทันเวลาเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาการไม่มีเงินสดสำหรับจ่ายเมื่อมีการเรียกเก็บ

» **ลดค่าใช้จ่ายเมื่อมีโอกาส**

พิจารณาสภาพเศรษฐกิจปัญหาการเงินว่ามาจากไหน ลองเจรจากับร้านค้าเพื่อขอเครดิต รวมถึงรับชำระเงินเป็นบัตรเครดิตแทนเงินสดบ้าง

» **ลองหาวิธีอื่นในการเพิ่มทุน**

หากเรารับชำระด้วยบัตรเครดิตลองหาบริษัทที่เรียกว่า Merchant Advance ซึ่งจะเข้ามาตรวจดูรายได้ของธุรกิจผ่านบัญชีบัตรเครดิตและให้เงินทุนล่วงหน้า ซึ่งทำให้เราไม่ต้องรอเงินที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตเหล่านั้น

» **นำเงินที่มีไปต่อยอด**

ถ้าธนาคารต่างๆ งดปล่อยสินเชื่อ ให้นำเงินที่มีไปเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อขอกู้และนำไปใช้เพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ การมีเงินสดจะเปล่าประโยชน์หากไม่มีการจัดสรรที่ดี การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย และสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทจะเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจไปรอดหรือตายอยู่ข้างทาง ให้มีความสำคัญกับกระแสเงินสดของบริษัทตั้งแต่วันนี้เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต